

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๔/๗๖๔



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รหัสเรื่อง : ส8121 (สพท)

รับที่ : ส1541/56

วันที่ : 04 ก.พ. 56 เวลา : 14:22

สำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

สพท.รับที่ 39.2
วันที่ 4 ก.พ. 2556
เวลา 14.25 น.

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

เรื่อง ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตกรณีการใช้นโยบายราคาเพื่อแก้ปัญหาสินค้าเกษตรที่เน่าเสียเร็ว

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๒๐๒๑ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ส่งเรื่อง ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตกรณีการใช้นโยบายราคาเพื่อแก้ปัญหาสินค้าเกษตรที่เน่าเสียเร็ว ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มาให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็น ดังนี้

๑. เห็นควรรับทราบข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ที่เสนอให้รัฐบาลพิจารณาแนวทางการดำเนินนโยบายแทรกแซงราคาสินค้าเกษตรที่เน่าเสียอย่างเหมาะสมและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น การให้สินเชื่อแก่เกษตรกรต้นฤดูการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกลไกตลาด การจัดทำระบบทะเบียนเกษตรกรให้สมบูรณ์ การลดต้นทุนการผลิต การวางแผนการผลิตและจำหน่ายล่วงหน้าที่เหมาะสม การส่งเสริมการผลิตนอกฤดูการผลิต เป็นต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแนวทางการแก้ปัญหาสินค้าเกษตรที่เน่าเสียเร็วให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และลดปัญหาการทุจริตที่จะเกิดขึ้น

๒. เห็นควรให้คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง เป็นต้น นำข้อเสนอแนะของสำนักงาน ป.ป.ช.ไปพิจารณาดำเนินการ นอกจากนี้ ควรให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่หรือการจัดทำโซนนิ่งภาคเกษตร การให้องค์ความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง รวมทั้งการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร เช่น แหล่งน้ำ ยุ้งฉาง ลานตาก ตลาดกลางสินค้าเกษตร เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การเก็บรักษาสินค้าเกษตร การตลาดและยกระดับประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้น เกษตรกรสามารถเก็บสินค้าเกษตรของตนในเวลาที่ราคาตกต่ำ และจำหน่ายในช่วงเวลาที่ระดับราคาสูงขึ้นตามกลไกตลาด ซึ่งจะช่วยลดภาระของรัฐบาลในการเก็บรักษาสินค้าเกษตรได้ส่วนหนึ่ง และอาจไม่จำเป็นต้องทำการแทรกแซงกลไกราคาโดยไม่จำเป็นในระยะยาวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๒๕๐๒ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๐๘๔๒

E-mail montree@nesdb.go.th